

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีรูปแบบการบริหารองค์กรแบบเจ้าของคนเดียว ที่มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 ราย เพื่อนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาหลักการและวิธีการในการบริหารองค์กรเพื่อให้องค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเจ้าของคนเดียวสามารถดำเนินกิจการจนประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้

ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และจะต้องเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีการบริหารองค์กรแบบเจ้าของคนเดียว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 ราย

ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา

1. ศึกษาทฤษฎีจากหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้อง บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อสร้างที่บริหารองค์กรแบบเจ้าของคนเดียว
3. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเจ้าของคนเดียว
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

เครื่องมือการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีรูปแบบการบริหารองค์กรแบบเจ้าของคนเดียว การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ศึกษาจากตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตของการศึกษาและสร้างเครื่องมือศึกษา ให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของการศึกษา
2. ผู้ศึกษาได้ทำการติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเจ้าของคนเดียวเพื่อชี้แจงรายละเอียดขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบระเบียบ ให้ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย เพื่อค้นหาหลักการและวิธีการในการบริหารองค์กรของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเจ้าของคนเดียว

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน	อาชีพเดิม	วิธีการหางาน	การบริหารองค์กร
อินเตอร์เฮาส์ซิง	1ล้านบาท	โฟว์แมน	- ปากต่อปาก - อินเทอร์เน็ต	- ช่างประจำ - จ้างผู้รับเหมารายย่อย
KTC 2008	1ล้านบาท	โฟว์แมน	- ปากต่อปาก - คนรู้จัก	- ช่างประจำ - จ้างผู้รับเหมารายย่อย
Tripple Square	1ล้านบาท	วิศวกร	- ปากต่อปาก - คนรู้จัก	- ช่างประจำ - จ้างผู้รับเหมารายย่อย
วิรวัดณ์ก่อสร้าง	1ล้านบาท	โฟว์แมน	- ปากต่อปาก - คนรู้จัก	- ช่างประจำ - จ้างผู้รับเหมารายย่อย
A DESIGN & DEVELOPMENT	1ล้านบาท	โฟว์แมน	- ปากต่อปาก - คนรู้จัก	- ช่างประจำ
อศิราคอนสตรัคชั่น	1ล้านบาท	สถาปนิก	- คนรู้จัก	- ช่างประจำ - จ้างผู้รับเหมารายย่อย
เพคซีม่า	1ล้านบาท	วิศวกร	- คนรู้จัก	- ช่างประจำ - จ้างผู้รับเหมารายย่อย
พัชรวรรณ	1ล้านบาท	สถาปนิก	- คนรู้จัก	- ช่างประจำ - จ้างผู้รับเหมารายย่อย
สองยักษ์	1ล้านบาท	เจ้าของร้าน วัสดุก่อสร้าง	- คนรู้จัก	- จ้างผู้รับเหมารายย่อย
มีนบุรีแอนด์เอนจิ เนียริงคอนสตรัคชั่น	1ล้านบาท	วิศวกร	- คนรู้จัก	- ช่างประจำ

ตารางที่ 5 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์